



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๓๙๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ไมโม

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการ กทค. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง การทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตามประเด็นข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสำนักงาน กสทช. ผมได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้ ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๓ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.

ความเห็น กสทช. ประวิทย์ฯ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๓

“๑. ผมมีความเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานภายใต้สายงานกิจการ โทรคมนาคมควรพิจารณาจากความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและความจำเป็นตามภารกิจของ กสทช. อย่างแท้จริง ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ว่าจะป็นชั้น พระราชบัญญัติหรือประกาศ กทช./กสทช. จำนวน ๖ คณะนั้น เป็นส่วนที่มีเหตุความจำเป็นต้องคงไว้ อย่างไม่มีข้อสงสัยและไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ แต่สำหรับคณะกรรมการที่ให้อยู่ด้วยเหตุผลด้านความจำเป็นของ ภารกิจจำนวน ๕ คณะ นั้น ในการพิจารณา ยังไม่ได้มีการแสดงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจน และไม่ได้มี การแสดงให้เห็นว่าใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา ตลอดจนไม่ได้มีการพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่าง คณะกรรมการที่ให้อยู่จำนวน ๕ คณะนี้กับคณะกรรมการที่ยอมให้สิ้นสุดลงตามวาระแต่อย่างใด

๒. ผมมีความเห็นว่า คณะกรรมการและคณะทำงานภายใต้สายงานกิจการ โทรคมนาคมยังสามารถปรับลดจำนวนลงได้อีก หากมีการพิจารณาบนหลักเหตุผลความจำเป็นและภารกิจที่ สำคัญอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้าน โทรคมนาคม นั้น ผมเห็นสมควรให้มีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการแต่งตั้ง กสทช. ด้านกฎหมายแทน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ที่เคยเป็นประธานคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว โดยในระหว่างนี้สมควรให้มีการ ยกเลิกคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภารกิจใดๆ เนื่องจากมี คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. อยู่แล้ว

๓. ในประเด็นเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่มีจำนวนมากกว่า ๑๐ ท่าน ผม เห็นควรดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. โดยเคร่งครัด นั่นคือ ต้องลดองค์ประกอบให้เหลือ คณะละไม่เกิน ๑๐ ท่าน ทั้งนี้โดยที่จำนวนดังกล่าวให้นับรวมทั้งบุคคลภายนอกและภายใน

๔. กรณีคณะกรรมการที่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งในอนาคต เช่น คณะกรรมการ เตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz นั้น สมควร นำมาพิจารณารวมในการพิจารณาจำนวนคณะกรรมการที่คงเหลืออยู่ด้วย

๕. ในส่วนของคณะกรรมการและคณะทำงานที่ต้องพิจารณาความจำเป็นตามภารกิจ หากจะไม่ใช้หลักการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นอย่างเคร่งครัดโดยกรรมการทุกท่านได้มีโอกาสใช้ดุลพินิจ อย่างทัดเทียมกัน ก็เห็นควรใช้หลักการแบ่งสัดส่วนให้กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิที่จะเสนอชื่อ คณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตนเองคนละ ๑ คณะ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างกรรมการแต่ละท่าน”